

จดหมายข่าว

ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555

“การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานประเพณี
เทศกาลบุญสารทเดือนสิบและกาชาด ประจำปี 2555
จังหวัดนครศรีธรรมราช ”



เมื่อวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2555 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ และกาชาด ประจำปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งประกอบด้วย พิธีเปิดโครงการน้ำสร้างชีวิต “โครงการประจวบคายน้ำอุทกวิทยาประสิทธิ์” โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภาพรวมโครงการพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดส่งสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และได้มีการแจกเอกสารความรู้ทางด้าน การเกษตรและด้านอื่น ๆ ให้กับประชาชนทั่วไป



ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าพรุในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2555

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุม คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าพรุในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2555 มี ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจให้คณะทำงานดำเนินการจัดทำ จัดหาข้อมูลเพื่อมาสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าพรุในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางสุพรรณณี เอียดลี หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร และนางสาว สุภาวรัตน์ ใจเย็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนภารกิจการจัดทำฐานข้อมูลฯ ด้วย



“โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 คณะทำงานฝ่ายติดตามและตรวจสอบ โครงการรักษาเสถียรภาพ



ราคามะพร้าว ปี 2555 ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นครศรีธรรมราช ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช พาณิชยจังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรจังหวัด นครศรีธรรมราช และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วม



ลงพื้นที่จัดรับซื้อมะพร้าวแห้ง จำนวน 7 จุด ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อำเภอเมือง 3 จุด อำเภอท่าศาลา 1 จุด อำเภอลิขลิ 2 จุด และอำเภอขนอม 2 จุด เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่าย จัดซื้อ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อประจำจุดต่าง ๆ ของอำเภอ



เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” หน่วยยาม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำพวง มาลามากวายราชสักการะ และร่วมจัดงานรัฐพิธี ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชเป็นประธาน



เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30 น สำนักงานประมง

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2555 รอบที่ 1 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีการซื้อ-ขายแล้วเสร็จ จำนวน 83 ราย ผลผลิต 693.42 ตัน จำนวนเงินจากการขายกุ้ง 88,292,491.74 บาท จำนวนเงินส่วนต่าง 13,746,272.17 บาท รอบที่ 2 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 มีการซื้อ-ขาย แล้วเสร็จ จำนวน 49 ราย ผลผลิต 329.80 ตัน จำนวนเงินจากการขายกุ้ง 39,612,805.21 บาท จำนวนเงินส่วนต่าง 6,415,918.20 บาท และคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีการขอเบิกค่าบริหารจัดการโครงการฯ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรกรลงนามในหนังสือขอตกลงการจัดหา รับซื้อกุ้งขาวและพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ



ในคราวประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เชียงใหม่) ซึ่งดำเนินการตรวจรับรองโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 ราย



คำหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กรมอุตุนิยมวิทยา

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับมีฝนตกหนักได้ในบางวัน ส่วนมากในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ประมาณครึ่งหลังของเดือนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า

เดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงในบางช่วง ซึ่งในระยะแรกที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและอาจเกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ จากนั้นอุณหภูมิลดลง โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า

สำหรับเดือนธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะมีกำลังแรงและต่อเนื่องมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิลดลงอีก โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในบางวัน สำหรับบริเวณยอดดอยยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวัน ปริมาณฝนรวมจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

ภาคใต้ ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ จากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมตามลำดับ ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางจังหวัด สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ปริมาณฝนรวมจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

***** ข้อควรระวัง *****

เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยในแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

เดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศมาผ่านเข้ามาในประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ซึ่งมีทั้งหมด 4 สาขา

1. ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตร
2. ปราชญ์เกษตรดีเด่น
3. ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
4. ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

คุณสมบัติทั่วไป

- ☞ มีสัญชาติไทย
- ☞ ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย
- ☞ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร
- ☞ เป็นผู้ประพฤติและวิถีชีวิตที่มีคุณธรรม มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
- ☞ เป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศาสนา และครรลองแห่งวัฒนธรรมไทย
- ☞ เป็นผู้มีความตั้งใจและการประพฤติที่แสดงถึงการอุทิศตน เวลา ความรู้ และความสามารถและประสบการณ์ต่อเกษตรกร แวดวงการเกษตรในชุมชน หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสาขา จะต้องเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

*** บุคคลที่สนใจติดต่อสอบถาม และขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7535 7312**